



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ กบค. ๑๑๑๗/๓/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรียน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๑๕๖ (๑๐/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการได้สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.) ให้แก่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัมรินทร์ คิริชัย)

บุคลากรชำนาญการ หัวหน้างานอัตรากำลังและสวัสดิการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)

ครั้งที่ 156 (10/2566) วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
1	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ			
1.1	แจ้งประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมสะพานทางประตู 3	รับทราบ		รับทราบ
2	รับรองรายงานการประชุม	รับทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 155 (9/2566) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566	กองบริหารงานบุคคล	รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
3	เรื่องสืบเนื่อง			
		- ไม่มี -		
4	เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
4.1	แจ้งรายชื่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	รับทราบรายชื่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 8 ราย	กองบริหารงานบุคคล	รับทราบ
4.2	แจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย	รับทราบผลพ้นการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ราย ดังนี้ <u>พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน</u> 1. นายอภิรัตน์ บุญธรรม ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. นางสาวณัฐธิดา บุญเทียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 3. นางสาวลูกศร อ่อนบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนาศึกษา <u>พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ</u> 4. อาจารย์ยุวดี อัครลาวัฒน์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ <u>พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ</u> 5. อาจารย์ ดร.ภานูมาศ หมอสินธ์ สังกัดคณะครุศาสตร์	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและสวัสดิการ	รับทราบ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4	เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
4.2	แจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อ)	<p><u>พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ</u></p> <p>6. อาจารย์กาญจน์ชนก เอ็มแสง สังกัดคณะครุศาสตร์</p> <p>7. อาจารย์รพีพงศ์ อินตะสีบ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ</p> <p>8. อาจารย์ ดร.วนรัตน์ จุฬพันธ์ทอง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p> <p>9. อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร</p> <p>10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติมา อินทะภู สังกัดคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>11. อาจารย์ปริยานุช วิไลวิทย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p>		
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
5.1	พิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตาม เงื่อนไขในสัญญาจ้างของพนักงาน มหาวิทยาลัย	<p>เห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตาม เงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย ดังนี้</p> <p><u>สายวิชาการ</u></p> <p>เห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อน ระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างระยะที่ 1 ผ่านการประเมิน จำนวน 2 ราย</p> <p>1. นางสาวรัตนาวดี ปาแปง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>2. นางศศิณีภา ศรีกัลยานิวาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ</p> <p>เห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อน ระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างระยะที่ 2 ผ่านการประเมิน จำนวน 1 ราย</p> <p>1. นางสาวคู่ขวัญ แสงศิริ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ</p> <p><u>สายสนับสนุน</u></p> <p>เห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อน ระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างระยะที่ 3 ไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 1 ราย</p> <p>1. นายสันติราช อยู่เพชร สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p>	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและ สวัสดิการ	เห็นชอบ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
5.2	พิจารณาหารือแนวการประเมินข้อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	<p>คณะกรรมการมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบให้ยกเลิกการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ที่ประเมินจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป</p> <p>สำหรับหน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน หากตำแหน่งใดตามเอกสารหน้า 28-29 ที่มีผลการประเมินค่างานเรียบร้อยแล้วและภาระงานที่รับผิดชอบปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการประเมินค่างานดังกล่าวให้ดำเนินการจัดส่งผลงานเพื่อประเมินตนเองเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นต่อไป</p> <p>สำหรับหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้หน่วยงานทบทวนภาระงานในตำแหน่งที่ประเมินค่างานแล้วตามเอกสารหน้า 28-29 หากมีการเปลี่ยนแปลงภาระงานไปจากเดิมให้ดำเนินการประเมินค่างานใหม่ของตำแหน่งที่รับผิดชอบปัจจุบัน</p>	กองบริหารงานบุคคล/คณะ/สำนัก/สถาบัน	ระหว่างดำเนินการ
5.3	พิจารณาการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	<p>คณะกรรมการมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐตามที่เสนอ 2. เห็นชอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดลองปฏิบัติงาน โดยใช้อัตราข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2567 จำนวน 11 อัตรา 3. เห็นชอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน 3 อัตรา 4. เห็นชอบตักเบิก – เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย และตักเบิกปรับเพิ่มตามวุฒิ 5. เห็นชอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ จำนวนไม่เกิน 10 อัตรา 	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและสวัสดิการ	ระหว่างดำเนินการ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
5.3	พิจารณาการบริหารงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบุคลากร ภาครัฐ(ต่อ)	6. เห็นชอบการจ้างอัตราพนักงาน ราชการ(เดิม) จำนวน 43 อัตรา และให้ จ้างพนักงานราชการ อัตราใหม่ จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างในกรอบอัตราปริญญาตรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและ สวัสดิการ	ระหว่าง ดำเนินการ
5.4	พิจารณาการจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	คณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 39 ราย 2. เห็นชอบให้จ้างเพิ่มเติม 1 ราย คือนายโยธิน ถนอมรัตน์	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและ สวัสดิการ	ระหว่าง ดำเนินการ
5.5	พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ฉบับ	คณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 1. เห็น ชอบ “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การ จ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. เห็น ชอบ “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การ จ่ายเงินค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ และ ค่าประสบการณ์ทำงานสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม	คณะพยาบาลศาสตร์	ระหว่าง ดำเนินการ
5.6	พิจารณาการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติมกองส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับเบิก-จ่าย ใน กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร จำนวน 4,500,000 บาท รวมมีงบประมาณ ทั้งหมด จำนวน 12,000,000 บาท	กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	ระหว่าง ดำเนินการ
5.7	พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง คณะอนุกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 3)	คณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 1. เห็น ชอบ “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (ฉบับที่ 3)	กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	ระหว่าง ดำเนินการ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
5.7	พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 3) (ต่อ)	2. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป	กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	ระหว่าง ดำเนินการ
5.8	พิจารณาการย้ายหน่วยงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 ราย	<p>คณะกรรมการมีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบให้นางสาวธนพร สันติกุล ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ย้ายหน่วยงานไปสังกัดกองนโยบายและแผน</p> <p>2. เห็นชอบเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากเดิม ตำแหน่งคนงาน เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน กรอบระดับปริญญาตรี ค่าจ้าง 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566</p> <p>3. เห็นชอบให้นางสาววนิดา อ่ำอยู่ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดงานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง ย้ายหน่วยงานโดยตัดกรอบอัตราไป สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร</p> <p>4. เห็นชอบเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากเดิม นักวิชาการพัสดุ เปลี่ยนเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน กรอบระดับปริญญาตรี ค่าจ้าง 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยขอสลับกรอบอัตราว่างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จากอัตราส่วนกลาง</p> <p>5. เห็นชอบให้ย้ายอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งคนงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มาคงไว้ส่วนกลาง</p>	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและ สวัสดิการ	ระหว่าง ดำเนินการ

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
5.9	พิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม	คณะกรรมการมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบปรับกรอบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านภาระงาน สอน จากเดิม 13 เป็น 16 โดยลดอัตราด้าน ภาระหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากเดิม 7 เป็น 4 อัตรา 2. เห็นชอบกรอบการจ้างผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ประจำปีคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมอบคณะครุศาสตร์ ทบทวนรายชื่อขึ้นมาใหม่เนื่องจากคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามระเบียบ 3. เห็นชอบกรอบการจ้างผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ประจำปีคณะวิทยาการ จัดการ จำนวน 1 อัตรา โดยในส่วนของ รายชื่อ วันที่เริ่มจ้าง และอัตราค่าจ้างให้คณะ ดำเนินการตามประกาศ และแจ้งรายละเอียด ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อออกคำสั่งจ้างต่อไป	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและ สวัสดิการ/คณะครุ ศา ส ต ร์ / ค ณ ะ วิทยาการจัดการ	ระหว่าง ดำเนินการ
6	เรื่องอื่น ๆ			
6.1	กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ประจำปี พ.ศ.2566	ประชุม ก.บ.ม. ครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป		รับทราบ



(นางอัมรินทร์ ศิริชัย)
ผู้บันทึกสรุปมติที่ประชุม



(นายมนต์นรินทร์ ประสิทธิ์ผล)
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม